

ตั้งปริมาณในการคืนพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศไทยยังคงอยู่ในใจตลอดเวลา ตั้งปริมาณไว้แน่นอนที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทย และช่วยลดปัญหาโลกร้อนที่กำลังเผชิญกันอยู่ ปีนี้ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังจึงเดินทางสานต่อความตั้งใจในกิจกรรมปลูกต้นไม้หรือปลูกป่า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารและพนักงาน พร้อมใจกันทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนเข้าสู่ปีที่ 18 จากโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้เฉลิมพระเกียรติฯ สู่โครงการ "ปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อชุมชน" ภายใต้โครงการฟิวเจอร์พาร์ครัง ซีเอสอาร์ ปีนี้เลือกพื้นที่

ธรรมชาติให้ชาวบ้านในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงมีความรู้ร่วมดูแลรักษาผืนป่า รู้ลึกถึงความเป็นเจ้าของ รักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนรับทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากป่าไม้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งจะส่งผลด้านคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนให้แก่ชาวบ้าน รวมทั้งป้องกันการบุกรุกและครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจากชาวบ้าน

"ที่ผ่านมาปลูกต้นไม้ในแบบการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ ครั้งนี้เห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างป่า คนและชุมชน จึงเปลี่ยนรูปแบบเป็นการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติ มีการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่และชาวบ้านเก็บเกี่ยวใช้สอยได้ตามแนวพระราชดำริปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตลอดจนให้ชาวบ้านและชุมชนมีส่วนร่วมเข้ามาช่วยดูแล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมป่าไม้คัดเลือกแปลงปลูกป่า ประสานผู้นำชุมชนร่วมดูแลผืนป่า



ปลูกต้นไม้สร้างป่าให้ชุมชนบริเวณป่าข้างน้ำกักตุนเหนือได้ หมู่ที่ 3 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบูรณ์พื้นที่ 100 ไร่ โดยสองผู้บริหารฟิวเจอร์พาร์ครัง จิตตินันท์ หวังหลี่ รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและการตลาด และ รัตนา อนันตพวงศ์ ผอ.ด้านการตลาด นำทีมพนักงานร่วมปลูกต้นไม้กับชาวบ้านห้วยแม่เพรียงพร้อมด้วย ชนาธิป กุลคิลิก ผอ.สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ ร่วมปลูกต้นไม้ครั้งนี้

ในโอกาสนี้ จิตตินันท์ หวังหลี่ กล่าวว่า ฟิวเจอร์พาร์ครังมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนให้สังคม และการปลูกป่าก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน ด้วยการรณรงค์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร



จิตตินันท์ หวังหลี่, ชนาธิป กุลคิลิก และ รัตนา อนันตพวงศ์ ร่วมกันปลูกป่า

แห่งนี้ ถึงตอนนี้ปลูกต้นไม้ไปแล้ว 347,800 ต้นในพื้นที่ 1,738 ไร่ เรียกได้ว่าคืนความชุ่มชื้นเดิม ออกซิเจนให้ธรรมชาติและป่ากว่า 13,324 ตัน และจะปลูกต้นไม้ทุกปี ปีละ 20,000-30,000 ต้น หรือจนกว่าจะไม่มีพื้นที่ให้ได้เดิมสีเขียว" ผู้บริหารฟิวเจอร์พาร์ครังให้คำมั่น.